



มร.ลป. ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่



มร.ลป. ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 และ 3



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารธรรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์ศิริรัฐ

การจัดประชุมดังกล่าว เป็นการกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ เป็นรายหน่วยงาน ซึ่งโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกอบไปด้วยโครงการดังนี้

- 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
- 2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
- 3.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
- 4.โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
- 5.โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม
- 6.โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล
- 7.โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
- 8.โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21
- 9.การเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น





มร.ลป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศิริขวัญ วาววาว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายบัณฑิต โบสถ์ทอง หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 โดยจัดขบวนพาเหรดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ ตั้งแต่บริเวณมิมวเซียมลำปาง ไปจนถึงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด



การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ปลูก เปลี่ยน ปราบ" คือ ปลูกชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ปราบปรามสกัดกั้น ยึดทรัพย์ผู้ค้า เพื่อนำไปสู่การลดความรุนแรงของปัญหาเสพติด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง



โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศ และแนะแนวแก่นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศและแนะแนวแก่นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องผลิตสื่อ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดี ปรับตัวในการศึกษาในมหาวิทยาลัย และสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ผศ.ดร.พิชชา อนุอมเสียง ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการสำเร็จการศึกษา การให้คำปรึกษากลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติตนของนักศึกษาทุนในโครงการส่วนพระองค์ฯ ทั้งนี้ในปัจจุบัน โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ ดูแลนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ โครงการส่วนพระองค์ฯ จำนวน 33 คน เป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์





อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา การขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ. 2567

ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรดาว หลวงใหญ่ ผศ.ดร.ทิพรรัตน์ ตีชะปัญญา รองผู้อำนวยการอุทยานฯ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ให้มีความเข้มแข็ง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายก่อตั้งและเครือข่ายใหม่ ซึ่งได้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการบ่มเพาะผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ใหม่ต่อไป



สวท. มร.ลป. เข้ารับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2567

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2567 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซอร์ทิฟ จำกัด (INTL Cert Co.,Ltd.) โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจติดตาม 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานศูนย์คอมพิวเตอร์ งานศูนย์วิทยบริการ โดยบุคลากรแต่ละงาน ให้อำนาจและชี้แจงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อย





หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผศ.ดร.คมคาย พันธุ์เพ็ง ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู สาขาวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม บัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก อ.อุษา โปสธทอง อาจารย์สังกัด คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้การอบรม

โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในด้านการปฏิบัติตนและฝึกพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษาครู มีความประพฤติดีปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบตนเอง ครอบคลุม และต่อสังคม โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยนักศึกษาและคณาจารย์กว่า 100 คน



สวท. มร.ลพ. จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567



เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.บัณฑิตกาญจ ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก ณ ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และส่งเสริมให้เข้าถึงการอ่านหนังสือการใช้สื่อสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย โดยผศ.เจษฎาทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.สุทธิมันปิยะโกศล รองผู้อำนวยการฯ นายวีรศักดิ์ ของเดิม และนายอาทิตย์ สุบินะ นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสัติการท่าของเล่นจากทางมะพร้าว ซึ่งเป็นผลงานทางหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของคอนลันนา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Library Music Cafe นั่งฟังเพลงชิลๆ ในห้องกาแฟ โดยนักศึกษาสาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมบรรเลงเพลง กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ กิจกรรมวาดภาพเหมือน และกิจกรรมชมรมยุวทูตบรรณารักษ์ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป



กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดประชุมหัวหน้าห้อง / ตัวแทนห้อง นศ. ชั้นปีที่ 1



เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา จัดประชุมหัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรงแรมทิวาภู

การประชุมดังกล่าว เพื่อแจ้งการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โดยนายคชาวุฒิ วัจใจฟู นักวิชาการคอมพิวเตอร์บรรยายการใช้ระบบสารสนเทศของกองบริการการศึกษา บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และนายไชยวัฒน์ อุดมธาดา นักวิชาการศึกษา แจ้งข้อกำหนดการจัดส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีหัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องเข้าร่วมประชุม 60 คน

พิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

“น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู”

ณ หอประชุมรัตนินา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตัวแทนนักศึกษาตัวแทน
จัดพิธีการ วันที่ ๓ ก.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นักศึกษาที่เข้าร่วม
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎ 054-237399 | www.lpru.ac.th | dsa.lpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปฏิบัติการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

รอบที่ 2
วันอาทิตย์ 30 มิ.ย. 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รอบที่ 3
วันอาทิตย์ 7 ก.ค. 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

งานส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

หมายเหตุ: ทีมงานการดำเนินงานพ่นหมอกควันจะดำเนินการพ่นตามแผนงานที่กำหนดไว้

นายกฯ ลำปาง ส่งไปรษณีย์ใจดี

NO GIFT POLICY

ไม่รับของขวัญและของกำนัลในโอกาสงานราชการ

www.lpru.ac.th

กำหนดการ

รายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- วันที่ 15 - 31 ก.ค. 67
นักศึกษารายวิชาแล้วเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมชำระ-เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
- วันที่ 14 ต.ค. 67
การประชุมนิเทศบัณฑิต
- วันที่ 14 - 15 ต.ค. 67
บัณฑิตปริญญาตรี บัณฑิตปริญญาโท และ บัณฑิตปริญญาเอก ฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมรัตนินา
- วันที่ 16 ต.ค. 67
บัณฑิตภาคคุณ เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต ถ่ายภาพหมู่ และ พิธีมอบใบปริญญ์
- วันที่ 17 ต.ค. 67
หยุดพักการฝึกซ้อม
- วันที่ 18 ต.ค. 67
บัณฑิต เข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม ทวีปวงกรศรีมีฮอลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารรอบวันบัณฑิตได้ที่ www.lpru.ac.th โทร. 054-237399

โครงการกินข้าวสุขภาพ (อภัยภูเบศร)

ประจำปี ๒๕๖๗

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ศาลาพระเทพวิทยาคาร
และหอประชุมรัตนินา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการส่งเอกสารยื่นกู้

ผ่านระบบกู้อิมเงินแบบดิจิทัล DSL

ขยายเวลา

ภาคเรียนที่ 1/2567

รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

รายใหม่

5 กรกฎาคม 2567

-เปิดระบบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.
-ปิดระบบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ผ่านระบบ DSL หรือ Apps : กยศ. Connect

<https://wsa.dsl.studentloan.or.th>

Scan QR เพื่อลงทะเบียนยื่นกู้

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 054-237399 ต่อ 4103

เตือนภัย!!

โปรดระวัง !! Call Center แอบอ้าง

เป็นเจ้าของที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไม่มีนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานประชาชนโดยตรง

- อย่าหลงเชื่อ อีเมลลิวที่ ได้รับ หรือ ใจดีของบุคคลใด ๆ
- หลีกเลี่ยงการสนทนา หรือการขีด Video Call การติดตั้งแอปพลิเคชัน ใด ๆ

การที่ต้องการติดต่อสอบถาม
สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการ
ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการของไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ที่
☎ 054-237399 ต่อ 5117 จากประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์ที่ก้าวไกล

ราชภัฏลำปาง 67

วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2567
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมการแข่งขัน

- การแข่งขันคณิตศาสตร์
- การแข่งขันวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันภาษาอังกฤษ
- การแข่งขันการวาดภาพ
- การแข่งขันการประกวดร้องเพลง

เปิดรับสมัคร

1 ก.ค. - 4 ส.ค. 67

PAGE Instagram

QR CODE